



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
18 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, เว็บไซต์ไทยรัฐ, สำนักข่าวอิศรา, เว็บไซต์แนวหน้า, isranews, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์สปริงนิวส์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ workpointnews, เว็บไซต์ thebangkokinsight, เว็บไซต์ thaigov, เว็บไซต์ sanook, ผจก.ออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ nationweekend, matichonweekly, inn

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ได้ขอความร่วมมือสายการบินไม่ออกบัตรตั้งพาสให้ผู้โดยสารที่มาจากเรือเวสเตอร์ดัมจนกว่าจะพ้นระยะเฝ้าระวังโรค 14 วัน นับตั้งแต่ 14 ก.พ.เป็นต้นไป ส่วนคนไทยในเรือมีสิทธิกลับประเทศแต่ต้องอยู่ในการดูแลกักโรค 14 วัน

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. แถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 1 ราย เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน อายุ 68 ปี สรุผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในรพ. 20 ราย กลับบ้านแล้ว 15 ราย รวมสะสม 35 ราย ได้เพิ่มการคัดกรองผู้เดินทางมาจากสิงคโปร์ ฮองกง มาเก๊า และจะให้รพ.อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง มีแล็บตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาได้ สำหรับคนไทยกลับบ้านที่ฐานทัพเรือสัตหีบ 137 คนไม่มีไข้ อีก 1 คนที่ร.พ.ชลบุรี อาการปกติ อยู่ระหว่างเตรียมกลับบ้านวันที่ 19 ก.พ.นี้ ขอให้ประชาชนรวมถึงบุคลากรสาธารณสุขหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทุกประเทศที่เสี่ยงต่อการติดโรค หากจำเป็นต้องไปและเกิดมีอาการป่วยควรเข้ารับการตรวจให้ละเอียด ซึ่งไทยสามารถรักษาหาย 40-50% เป็นอัตราสูงที่สุดในโลก

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาชุดทดสอบแบบง่ายรู้ผลใน 5 นาที แต่ยังคงเทียบความเที่ยงตรงและทดสอบเทียบกับแล็บมาตรฐานในการตรวจหาสารพันธุกรรม คาดใช้เวลา 2 เดือน นอกจากนี้ กรมฯ และ อย. จะรับประกันชุดน้ำยาสำเร็จรูปแบบ real time RT-PCR เพื่อขึ้นบัญชีชุดน้ำยาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ช่วยให้ รพศ./รพท. รวมทั้งภาคเอกชนเลือกซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีความแม่นยำ

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงกรณีผู้โดยสารเรือเวสเตอร์ดัม ว่า ได้ประสานสายการบินบ.ท่าอากาศยานไทยฯ ก.ต่างประเทศ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้ผู้โดยสารมาเปลี่ยนเครื่องที่ไทยซึ่งเป็นมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมในเวลานี้ แนะนำผู้ที่กำลังจะไปญี่ปุ่น สิงคโปร์ หรือประเทศที่มีความเสี่ยงการระบาดให้เลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นออกไป แต่หากจำเป็นต้องป้องกันตัวเอง และเมื่อกลับมาต้องถูกคัดกรองเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐาน และหากป่วยให้เข้ารับการตรวจรักษา

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า รองนายกฯ และรมว.สร. บินไปตรวจเยี่ยมการทำงานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก แต่เกิดเหตุขัดข้องลงจอดไม่ได้จึงวิดีโอคอลไปยังผู้ช่วยเลขาธิการ รมว.สร. ผู้ว่าฯ ตาก สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 2 และทีมงาน สั่งการเฝ้าระวังควบคุมโรค ส่วนการขยายการคัดกรองผู้เดินทางจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์เพิ่ม ทำให้ผู้มีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดขยายตัวเพิ่มขึ้น คือ คนขับรถสาธารณะและคนทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว 2 ประเทศนี้ หากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจให้รีบมาพบแพทย์

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก สธ. ระบุ ข่าวพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มที่ จ.ศรีสะเกษ ขณะนี้การเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อจากแล็บ 2 แห่ง แห่งหนึ่งให้ผลเป็นบวกอีกแห่งเป็นลบ จึงยังไม่ถือเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องรอการตรวจยืนยันผลอีกครั้ง ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบว่ามีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับชาวจีน

-สสจ.ศรีสะเกษ ยืนยัน ผู้ป่วย อ.ปรางค์กู๋ ไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างหลงเชื่อข่าวลือทางโซเชียล

-รพ.แม่สอด เผยมาตรการคัดกรองคนเข้า-ออกด่านฯ สามารถดำเนินการได้เต็มที่ เนื่องจากบ.เงินในประเทศเมียนมา กำหนดให้ผู้ที่พักเดินทางมาจากจีนต้องอยู่ใน อ.แม่สอด ครบ 14 วันก่อนเข้าบริษัท เมื่อมีการทำงานร่วมกับฝ่ายทหาร ตำรวจ และมหาดไทย ทำให้รู้พื้นที่ที่คนจีนอยู่ 100% และมีการติดตามอาการทุกวัน ขณะมีผู้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังโรคกว่า 100 ราย

-นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง พร้อมด้วย นพ.ประภาส ผูกดวง รองนพ.สสจ.ระยอง นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ศูนย์บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภาคตะวันออก ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อ.เมืองระยอง ซึ่งเป็นสถานที่นำขยะติดเชื้อจากอาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ไปกำจัด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าขยะติดเชื้อถูกกำจัดอย่างถูกวิธี

การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, สยามรัฐ, เว็บไซต์ข่าวสด, workpointnews

-เสนอข่าว คณะแพทยศาสตร์ศิริราช เผยกรณีนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคหนีออกจากรพ. ว่า เจ้าหน้าที่นำตัวเข้ารับรักษาที่รพ.สมุทรปราการ ตั้งแต่ 11 ก.พ. ผลตรวจเสมหะเป็นลบ แต่อาจมีปัญหาเรื่องการสื่อสารและตัวผู้ป่วยพยายามหนีออกจากรพ. ทำให้ตำรวจคุมตัวส่งมารพ.ศิริราช วันที่ 15 ก.พ. ผลตรวจซ้ำ 2 ครั้งเป็นลบ ให้กลับบ้านแต่ไม่สามารถติดต่อญาติได้จึงประสานสถานทูตจีนให้มารับแทน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-แม่ทัพภาคที่ 3 เข้มตรวจทหารฝึกคอบบร้าโกลด์กว่า 3 พันนาย หวั่น COVID-19 ระบาด</p> <p>-อธิบดีกรมท่าอากาศยาน สั่งยกระดับมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัดทั้ง 28 แห่ง</p> <p>-บ.เซลล์ ยืนยัน พบพนักงานสัญญาจ้างที่โรงกลั่นน้ำมันบนเกาะปูเลา บูกอม ในสิงคโปร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้สั่งให้หยุดงานชั่วคราว ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณจุดปฏิบัติงานและพื้นที่ต่างๆ ตามคำแนะนำ</p> <p>-คณะกรรมการการทอ้งเที่ยว ลงพื้นที่ภูเก็ต รับฟังผลกระทบการทอ้งเที่ยวจากไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>Fake new</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้แจงประเด็นข่าวคนขับรถทัวร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา รพ.ถูกสั่งปิดข่าวเพื่อเลี่ยงยอดติดเชื้อเพิ่ม ว่า ได้ตรวจสอบกับสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์, js.100</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อมูลข่าวเกี่ยวกับ แพทย์เตือน ‘แม่สอด’ แหล่งพักคนจีน พื้นที่แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 กับกระทรวงสาธารณสุข พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Gossip สาสุข</p> <p>-โพสต์ข้อความว่า ข่าวลือเกี่ยวกับ COVID-19 หลายเรื่องน่าจะเป็นข่าวจริง เพราะมาจากบุคลากรทางการแพทย์ เช่น เรื่องรพ.ขาดแคลนหน้ากากอนามัย ซึ่งสธ.แก้ปัญหาโดยให้รพ.ยืมกันใช้ แต่ไม่มีมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันบุคลากรของตนเอง อีกเรื่องคือ การปิดข่าวผู้ติดเชื้อรายใหม่จากข้อมูลของเพจหมอชอบบ่นหน่อยหะหะ ซึ่งมาจากมีการให้ยุติการตรวจคัดกรองคนขับรถทัวร์และคนขับรถรับจ้างในหลายจังหวัดแม้จะมีอาการและเคยใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง เพราะได้รับคำสั่งจาก นพ.สสจ.ว่าหากตรวจแล้วผลเป็นบวกอาจทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงเกินไป ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยว โดยหลายจังหวัดยืนยันว่า นพ.สสจ.สั่งการเช่นนี้จริง ซึ่งทั้งหมดนี้ สธ.ต้องตรวจสอบ ไม่ใช่ระบุว่า เป็นข่าวปลอม เพราะการควบคุมป้องกันโรคต้องเริ่มจากการสื่อสารสถานการณ์จริงให้ประชาชนรู้และเข้าใจ</p> <p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก.ออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, nationweekend, คมชัดลึกออนไลน์, sanook.com, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100.com, innnews, FM 100.5 MHz</p> <p>-เสนอข่าว คณะผู้เชี่ยวชาญ WHO ลงพื้นที่กรุงปักกิ่ง มณฑลกว่างตุง และมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เพื่อทบทวนข้อมูลสกัดไวรัสโคโรนา</p> <p>-ผู้เชี่ยวชาญ WHO ระบุว่า แพทย์นครเซี่ยงไฮ้เริ่มทดลองใช้พลาสมาจากเลือดของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่หายแล้วมารักษาผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ</p> <p>-WHO ไม่สนับสนุนการใช้มาตรการแบบเหมารวม และไม่เห็นด้วยกับการแนะนำให้ระงับเรือสำราญทั้งหมด เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงที่จะก่อรังติดเชื้อใหม่ ควรดำเนินมาตรการอย่างสมควรแก่สถานการณ์</p> <p>-กัมพูชา โฆษก สธ.กัมพูชา ชี้แจงข่าวนายกฯ ฮุน เซน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จากนักทอ้งเที่ยวหญิงชาวอเมริกันบนเรือสำราญเวสเตอร์ดัม ว่า เป็นข่าวปลอมและขอให้ตำรวจดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เผยแพร่ข่าว ด้านเจ้าหน้าที่เร่งตามหาผู้โดยสารหลายร้อยคนของเรือสำราญเวสเตอร์ดัมที่ออกเดินทางไปประเทศต่างๆ หลังได้รับอนุญาตให้เข้าจอดที่กัมพูชา</p> <p>-สหรัฐอเมริกา ส่งเครื่องบินไปอพยพพลเมืองกว่า 300 คนที่เป็นผู้โดยสารและลูกเรือของเรือสำราญโดมอนด์ ปรีนเซส ที่จอดอยู่ในญี่ปุ่น โดยในจำนวนนี้ตรวจพบว่าป่วย 14 ราย</p> <p>-แคนาดา ออสเตรเลีย อิตาลี และฮ่องกง เตรียมอพยพพลเมืองของตนจากเรือสำราญโดมอนด์ ปรีนเซสกลับประเทศ</p> <p>-สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประกาศให้ผู้เดินทางจากไทย-ฮ่องกง-สิงคโปร์ ต้องถูกกักตัว 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาด</p> <p>-ญี่ปุ่น ยืนยันพบผู้โดยสารเรือสำราญโดมอนด์ ปรีนเซส ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มอีก 99 ราย รวม 454 ราย ด้าน กกก.จัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิก ประเทศญี่ปุ่น ยืนยันไม่ยกเลิกการจัดงานโอลิมปิกและพาราลิมปิก 2020 ที่กรุงโตเกียว ในเดือน ก.ค.-ก.ย.นี้</p> <p>-จีน กกก.จีน เผยจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการรักษาหายดีและออกจากรพ.แล้ว 10,844 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 1,993 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 70,635 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 1,807 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่อยู่นอกมณฑลหูเป่ย์ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 13 วันที่ผ่านมา</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า มีการประเมินว่าหากยังควบคุมการแพร่ระบาดไม่ได้จนถึงเดือนเม.ย. จะทำให้นักท่องเที่ยวจีนหายไปกว่า 5 แสนคน และตลอดปี 2563 อาจหายไป 5 ล้านคน ทำให้เสียรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 2.5 แสนล้านบาท รัฐบาลเตรียมเสนอเพิ่มวันหยุดช่วงสงกรานต์เป็นกรณีพิเศษ วันที่ 16-17 เม.ย. 2563 รวม 9 วัน และเดือนพ.ค. วันแรงงาน วันฉัตรมงคล และวันวิสาขบูชา จะให้หยุดเพิ่มวันที่ 5 พ.ค. รวม 6 วัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในประเทศ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์กระชกไร้เงา</p> <p>-กล่าวว่า คุกคามมาตรการของ ทอท. กรมท่าอากาศยาน และด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค จะมีการประเมินสถานการณ์เป็นประจำทุกวัน หากมีความจำเป็นในการยกระดับมาตรการจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง จึงไม่ต้องกังวลว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะละเลยสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นขณะนี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ ทีมข่าวสาธารณสุข</p> <p>-กล่าวถึงชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) ว่า ประกอบด้วยหน้ากาก N 95 ถุงมือยางทางการแพทย์ แว่นตา เสื้อพลาสติกกันน้ำ โล่ป้องกันใบหน้า และรองเท้าบูตแบบยาว ใช้ในการป้องกันโรคระบาดหรือโรคติดต่อร้ายแรง นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ ระบุ ประเทศไทยเริ่มมีการนำชุด PPE มาใช้ตั้งแต่สมัยโรคซาร์ส ซึ่งนอกจากชุด PPE บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนต้องมีสุขอนามัยที่ดี หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น และกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่หน้ากากอย่างเคร่งครัด เชื่อว่าหากโรคนี้นับเป็นภัยพิบัติกรรมของคนไทยเกี่ยวกับสุขอนามัยจะดีขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-กล่าวว่า ท่าทีของรัฐบาลไทยต่อปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงรัฐบาลกัมพูชา ทำให้ไม่แปลกใจว่าทำไมรัฐบาลจีนจึงพอใจที่ไทยและบางประเทศเป็นมิตรแท้ในยามวิกฤติ</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศในกทม.และปริมณฑล วันที่ 18 ก.พ. 2563 ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกสถานีแต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ</p> <p>-จ.ตาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวไปยังสนามบินแม่สอด จ.ตาก เพื่อประชุมหน่วยงานสาธารณสุขติดตามสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ทัศนวิสัยไม่ดี เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง ทำให้เซ็นเซอร์ไม่ทำงาน ล้อไม่กาง ต้องบินกลับท่าอากาศยานดอนเมือง และประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แทน</p> <p>-จ.พะเยา บริเวณ ต.บ้านต่อม อ.เมือง เวลา 11.00 น. ปริมาณฝุ่น PM2.5 มีค่า 96 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>-จ.เชียงใหม่ สภาพอากาศในตัวเมืองมีดริ่ม ค่า PM 2.5 สูงสุด 84 มคก./ลบ.ม. ส่วน PM 10 สูงสุด 132 มคก./ลบ.ม. มีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพประชาชน และมีรายงานการเกิดไฟป่าในหลายพื้นที่</p>	-
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์แนวหน้า, newplus</p> <p>-เสนอข่าว สภาเภสัชกรรม และวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรร่วมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 23-24 มี.ค.นี้ ที่รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงประโยชน์การใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยการเรียนรู้จากสถานที่จริงที่มีการปลูกและผลิตยาจากกัญชา รวมถึงมีการใช้กัญชาทางการแพทย์ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกมิติ</p>	-
<p>นโยบายวิวัฒน์สร้างชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. แถลงข่าวและขับเคลื่อนนโยบายวิวัฒน์สร้างชาติ รักเตรียมพร้อม เพื่อครอบครัวคุณภาพ ว่า ปัจจุบันอัตราการเกิดลดลงจากมากกว่า 1 ล้านคน ในปี2562 เหลือเพียง 663,740 คน และพบปัญหาการตายในทารก เด็กน้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่าเกณฑ์ รวมถึงความพิการแต่กำเนิด ประมาณปีละ 28,500 คน ในปี 2563 จึงจัดทำโครงการวิวัฒน์สร้างชาติ เพื่อส่งต่อชุดของขวัญจากรัฐบาล ประกอบด้วย 1.ชุดความรู้เตรียมความพร้อมสู่การเป็นพ่อ 2.วิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก 3.บริการตรวจสุขภาพตามกลุ่มวัยและตามสิทธิ</p> <p>พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า นอกจากจะส่งมอบชุดของขวัญให้กับผู้แทนภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ยังได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับคู่รักที่มาร่วมงาน ด้วยการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียด้วยเทคนิคพิเศษให้กับ 100 คนแรก และลุ้นรับแพคเกจตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ มูลค่ากว่า 5,000 บาท และแพคเกจตรวจคัดกรองการมีบุตรยากมูลค่ากว่า 10,000 บาท จากรพ.เอกชนชั้นนำ</p>	-
<p>ระบบสวัสดิการ อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ nationtv, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video กับสสจ.ทั่วประเทศ ชี้แจงการขับเคลื่อนระบบสวัสดิการสำหรับ อสม. 2 เรื่อง คือ 1.จัดตั้งฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.แห่งประเทศไทย ช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิตพลละ 50 สตางค์ ค่าสงเคราะห์ศพขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก เป็นระบบสมัครใจ ได้ลงนาม MOU ร่วมกับ ธกส. และจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกแล้ว ขณะนี้มีอสม.เป็นสมาชิก 373,982 คน 2.การช่วยเหลือค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ได้ปรับปรุงระเบียบ สธ. ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล เมื่อพักรักษาตัวในสถานบริการสังกัดสธ.ทั่วประเทศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้ว</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มหกรรมการแพทย์แผนไทยฯ สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้หัวข้อ “24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล” จัดวันที่ 14 – 16 ก.พ. 2563 นำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจาก 24 จังหวัดภาคีเครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมแพทย์แผนไทยมาจัดแสดง เพื่อถ่ายทอดและสืบสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย โดยมอบให้สสจ.สระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงาน เนื่องจากเป็นเมืองสมุนไพรประจำเขตสุขภาพที่ 4</p>	-
<p>เตือน Skull Breaker Challenge สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน 360</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกระแสเล่น “Skull Breaker Challenge” ซึ่งให้เด็ก 3 คน กระโดด และ 2 คนดันข้างซัดขาคนตรงกลางให้ล้มหัวฟาดพื้น ว่า เป็นการเล่นที่มีความเสี่ยงสูงมาก เพราะอาจเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะหรือกระดูกสันหลังส่วนต้นคอ ทำให้เป็นอัมพาต หมดสติ และเสียชีวิตได้</p> <p>นพ.ธนิชทร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา แนะนำผู้ปกครองให้เตือนบุตรหลานอย่าเล่นเกมอันตรายนี้เด็ดขาด และงดเผยแพร่วิดีโอนี้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นซึ่งอาจยังไม่รู้พิษภัยของการเล่นเกมดังกล่าว</p>	-
<p>ผลิตภัณฑ์โฆษณาเกินจริง สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เผย ตรวจพบผลิตภัณฑ์ Dtox Kelly ผลิตโดย บ.พี.ซีฟาร์มาพลัส จก. ต.วังเย็น จ.ฉะเชิงเทรา โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณลดอาการท้องผูก ป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ ตรวจสอบเลข อย. ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ เข้าข่ายเป็นอาหารปลอมและโฆษณาสรรพคุณเกินเท็จ โฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงสั่งระงับการโฆษณา รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้โฆษณาผลิตภัณฑ์ ซึ่งสสจ.ฉะเชิงเทราได้ตรวจสอบสถานที่ผลิต พบบริษัทฯ ถูกงดผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย และบริษัทฯ ยืนยันว่าไม่เคยทำการผลิตและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว</p>	-
<p>พบเข็มฉีดยาถูกทิ้งลงทะเล สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก, เว็บไซต์ mthai, เว็บไซต์ไทยโพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ nationtv, เว็บไซต์ one31</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิรต กัตัญญุตานนท์ นพ.สสจ.ชลบุรี กล่าวถึงกรณีพบเข็มฉีดยาถูกทิ้งลงทะเลที่สัตหีบ จ.ชลบุรี ว่า จากการตรวจสอบไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับโควิด-19 เนื่องจากคนไทยที่กลับมาจากอู่ฉันทไม่มีเข็มฉีดยาใดๆ แค้พักเฝ้าดูอาการ คาดว่ามาจากคลินิกเสริมความงามหรือสถานพยาบาลมากกว่าเพราะเป็นเข็มที่ใช้ในการฉีดยาเบาหวาน หลอดเลือดและเข็มฉีดยาที่ใช้ในคลินิก ซึ่งกำลังตรวจสอบหาที่มา ขณะที่ นอ.ฉะเชิงเทรา วังเจริญศรี ประธานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ยืนยันว่า เข็มดังกล่าวไม่ใช่ขยะที่เกิดขึ้นในรพ. เพราะมีระบบกำจัดขยะทางการแพทย์อยู่แล้ว</p>	-
<p>จับเครือข่ายอัมบง สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ,</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต. วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา ผบก.ปคม. เปิดเผยว่า จะหารือกับพนักงานอัยการ และ สธ. เพื่อพิจารณาออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอย่างน้อย 5 คน จากที่ออกหมายจับแล้ว 13 คน เป็นกลุ่มนายเจ้าหรรณ นายทุนเงินที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้าและเครือข่ายอื่นที่ต้องสงสัยว่ามีนายทุนคนเดียวกัน และจะพิจารณาผลการตรวจยาและเวชภัณฑ์ที่พบในบ้านผู้ต้องหาชุดแรกเพื่อประกอบสำนวนคดีแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม รวมถึงสรุปข้อมูลสถานพยาบาลต้องสงสัยที่ต้องไปตรวจค้นต่อไป</p> <p>นางนลินา ตันตินิรามย์ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เผยว่า สถานพยาบาลที่น่าจะเกี่ยวข้องมี 9 แห่ง เป็นรพ. 4 แห่ง และคลินิก 5 แห่ง เบื้องต้นพบว่า มีแพทย์หลายคนร่วมกระทำด้วย อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้าน นายชาติรี พิณโย นิตกร กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การดำเนินคดีในข้อหาอื่นๆ หลังตรวจพบยาและเวชภัณฑ์ในบ้านที่เกิดเหตุ แบ่งเป็น ยาแผนไทย/ยาแผนโบราณ และยาแผนปัจจุบันที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในไทย ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการเร่งฮอร์โมน ต้องให้อย.ตรวจสอบก่อน รวมถึงตรวจสอบเครื่องมือการผสมเทียมที่ยึดได้ว่านำเข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือไม่</p>	-
<p>นักร้องเสียชีวิตจากการฉีดยา สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจสน.หลักสอง รับแจ้งเหตุ น.ส.เจน แซ่ลี่ อายุ 28 ปี อาชีพนักร้องอิสระ เสียชีวิตในบ้านพักย่านเพชรเกษม สอบถามแฟนหนุ่มทราบว่า ผู้ตายเป็นโรคหัวใจมานาน รักษาที่รพ.บางไผ่ เย็นวันที่ 16 ก.พ.ได้ไปฉีดยาที่สถานพยาบาลแห่งหนึ่งใน ช.เพชรเกษม 81 และกลับมาพักผ่อนที่บ้าน จนเย็นวันที่ 17 ก.พ. พบว่าเสียชีวิตแล้ว เบื้องต้น ต้องรอผลการชันสูตรจากแพทย์นิติเวช รพ.ศิริราช ก่อนประสานญาติเข้ามาให้ปากคำเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	-